



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
ท้ายประกาศนี้

โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลฯ ดังนี้

๑. สอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารบริหาร ชั้น ๒ โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้

๒. ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดรับสมัคร อาคารบริหาร ชั้น ๒ โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา หรือทาง <http://www.dnrh.go.th>

๓. รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มิผู้ได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มิผู้ได้รับการคัดเลือกสิทธิไม่ขอรับ
การบรรจุเป็นข้าราชการ ให้ผู้ที่ได้ลำดับรองลงมาได้รับการคัดเลือกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรัสศักดิ์ วิจักขณาลัญญ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๖๔-๐๑-๐๐๑	นางสาว สุจิตรา สรสิทธิ์

กำหนดการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	วัน เวลา ที่สอบ	วิธีการประเมิน (๑๐๐ คะแนน)	ประกาศผลการคัดเลือก
๖๔-๐๑-๐๐๑	วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เริ่มรายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none">- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา- ด้านทัศนคติ การคิดวิเคราะห์- ประสบการณ์และทักษะในการทำงาน- ด้านความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ- ความรับผิดชอบ อดทน และเสียสละ- ด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การพูด ท่วงทีวาจาและปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี- ความรับผิดชอบ อดทน และเสียสละ- ด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การพูด ท่วงทีวาจาและปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี	วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔